



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

11 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์โควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, thebangkokinsight)

- เพจศูนย์ข้อมูล COVID 19 โพสต์สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 - 9 ก.ย. 2566 มีผู้ป่วยรักษาตัวในรพ. 244 ราย เฉลี่ย 35 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต 3 ราย เฉลี่ย 1 ราย/วัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 ผู้ป่วยรักษาใน รพ.สะสม 32,919 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 799 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เพจนิทัศน์ เจียรกุล

- โพสต์ผลการศึกษาในฮ่องกงระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ค. 2565 ในประชากรตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป จำนวน 8,636 คน พบวัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนซิโนแว็คเข็มกระตุ้น มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโอไมครอน BA.2 ได้ 41.4% และ 32.4% ตามลำดับ แต่ป้องกันการติดเชื้อที่ทำให้มีอาการได้ 50.9% และ 41.6% ตามลำดับ หากดูเฉพาะกลุ่มที่ฉีดสูตรไขว้ระหว่างสองวัคซีนนี้ ทั้งช่วงเข็มพื้นฐานและเข็มกระตุ้น ประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการจะขึ้นไปถึง 55.8% เห็นว่าประเทศไทยควรมีวัคซีนโควิดชนิดเชื้อตายเป็นทางเลือก ผักถึงรัฐบาล ทั้งนม. และรมว.สร.ช่วยพิจารณาด้วย



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

นโยบายรมว.สร. ชูตั้งบอร์ดสุขภาพแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, INN)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวว่า ขอให้รอฟังประกาศนโยบายภายในวันที่ 22 ก.ย. 2566 หลังแถลงต่อรัฐสภาจะชัดเจนเรื่องยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค รวมถึงการตั้งกก.นโยบายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Board) ในการวางแผนทางนโยบายภาพรวมทั้งประเทศ ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานเกี่ยวกับมิติสุขภาพ ส่วนการเดินหน้านักกฎหมายทางการแพทย์ เน้นประโยชน์ทางการแพทย์เป็นสำคัญ การจะกลับเป็นยาเสพติดหรือไม่ต้องดูกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายอธิบดีกรมต่าง ๆ เป็นไปตามกระบวนการปกติ ทั้งนี้ พร้อมทั้งจะใช้ความสามารถที่มีในการดูแลขับเคลื่อนมิติด้านสุขภาพของประเทศด้วยความสมานฉันท์

One Province One Hospital

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus, opt-news., hfocus, acnews)

- นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สร. เขตสุขภาพที่ 1 เผยความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย One Province One Hospital ว่า รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ประสานความร่วมมือสถานพยาบาลเอกชนจัดบริการโรคหลอดเลือดสมองและสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยให้บริการผู้ป่วยร่วมกัน ยกย่องการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พร้อมจัดระบบ “ล้านนา 3” โดย รพ.พาน-รพ.พะเยา-รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมมือกันให้บริการรักษาโรคตา และส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่รอยต่อจังหวัดเชียงรายและพะเยา ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณหมอในดวงใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชิปการเมือง

- ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร.คนใหม่ ที่คุมกระทรวงมหาดไทย 30 บาทรักษาทุกโรค พร้อมประกาศชัดเจนว่าจะเป็นปีแห่งการดูแลสุขภาพของคนในประเทศ และปิดหมุดประกาศปลดล็อกลดขั้นตอนคนไทยสิทธิบัตรทอง ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเข้าได้ทุกรพ. รวมถึงเล็งจัดสิทธิประโยชน์ชุดใหญ่ ดูแลคนไทยให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ถ้าบรรลุผลเมื่อไหร่ขอยกตำแหน่งคุณหมอในดวงใจให้

เปิดสายด่วน 1323 สกตการฆ่าตัวตาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า

- สปสช. ร่วมกับกรมสุขภาพจิต ดูแลประชาชนทุกสิทธิที่มีปัญหาสุขภาพจิต มีความเครียดหรืออยู่ในภาวะซึมเศร้า ให้เข้าถึงบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ผ่านทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง และเพิ่มเป็นสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ครอบคลุมทั้งการประเมินอาการและความรุนแรง การให้คำปรึกษา การประสานส่งต่อรักษา และติดตามอาการหลังให้บริการ โดยมีนักจิตวิทยาหรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสุขภาพจิตเป็นผู้ให้คำปรึกษา

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมใน กทม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- กทม. ร่วมกับ WHO-CCS NCDs กรมควบคุมโรค ประชุมหารือแผนงานการขับเคลื่อนการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม และจัดทำระบบเฝ้าระวังโซเดียมในอาหารปรุงสุกครอบคลุม 6 โซน ในกทม. ตามที่คกก.นโยบายการลดบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อโรคไม่ติดต่อแห่งชาติ มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามข้อเสนอแนะของ WHO เรื่อง เพดานโซเดียมที่ให้มีการขยายเครือข่ายพื้นที่จังหวัดและอำเภอ รวมถึงกทม. มีมาตรการเชิงส่งเสริม การรับรองเมนูลดเค็มเพื่อสุขภาพ และมาตรการเชิงควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารแปรรูป</p>	-
<p>คลินิกพยาบาลอบอุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1</p> <p>- สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์การดูแลรักษาให้ครอบคลุมโรคมามากยิ่งขึ้น ภายใต้นโยบายนวัตกรรมบริการสาธารณสุข วิธีใหม่(UC New Normal) หนึ่งในนั้น คือการเพิ่มคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้ชื่อว่าคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ให้บริการกับผู้ป่วยทุกสิทธิ โดยให้บริการฝากครรภ์ ตรวจครรภ์ และติดตามหลังคลอด กรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าไม่ใช่ครรภ์เสี่ยงพร้อมขอให้มั่นใจ หากพยาบาลตรวจเบื้องต้นว่าจำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม จะส่งต่อผู้ป่วยทันที ซึ่งสปสช.ได้เชื่อมระบบการส่งต่อเอาไว้ทุกที่แล้ว สอบถามคลินิกที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการได้ที่ Line @ nhso</p>	-
<p>เกาะหลีเป๊ะน้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เนชั่น, แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, ผจก., one31, ch7, mcot, เพจFB สื่อเถื่อน)</p> <p>- สถานการณ์หลังร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทย ส่งผลให้ฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรเสียหายในหลายพื้นที่ โดยจ.แม่ฮ่องสอน พิชณุโลก แพร่ ร้อยเอ็ด พบผู้เสียชีวิตแล้ว ส่วนจ.สตูล ที่เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล ฝนตกหนัก มีน้ำท่วมขังนานกว่า 10 วัน เนื่องจากพื้นที่เป็นแอ่งกระทะไม่มีทางระบายน้ำกว่า 100 ครัวเรือนเดือดร้อนหนัก เร่งสูบน้ำระบายลงทะเล ด้านชาวเลอุรักลา ฝากถึงนายกฯ และหน่วยงานของรัฐช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, tnews)</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยตามที่มีข้อมูลเตือนในสื่อโซเชียลเรื่องหน้ากากอนามัยผ้าสปันบอนด์ เป็นไมโครพลาสติกสุดคมอาจเสี่ยงมะเร็ง เป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางวิชาการที่ยืนยันแน่ชัดถึงไมโครพลาสติกกลุ่ม Polypropylene ที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมแล้วก่อให้เกิดโรคมะเร็งในมนุษย์ จึงไม่ควรตื่นตระหนก</p>	-